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ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ จากนั้น  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ  
ดังนี้ ปัญหาการคมนาคม การขอให้ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน การขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร การท าถนนเชื่อม 
ระหว่างอ าเภอ ก่อสร้างเกาะกลางถนน ขอขยายถนนช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร การขยายต่อทางหลวงชนบท  
การขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การขอรับสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๖ จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค ปัญหาการประปาและการชลประทาน โครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า โครงการอ่างเก็บน้ า 
โครงการลอกร่องแม่น้ าตราด ราคาน้ ามันแพง ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรคระบาดในสุกร เงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือจากโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin)  
ปัญหาน้ าท่วมและการติดตามการปรับเพ่ิมเงินเดือนหรือเงินเพ่ิมค่าตอบแทน อสม. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 

 
 

 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้กล่าวเปิดประชุม และได้

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา ตามล าดับ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคเพ่ือไทย 
 ประเด็นค าถาม คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหลักเกณฑ์อย่างไรถึงได้รับบุคคลบรรจุเป็น 
ข้าราชการต ารวจที่มีอายุเกิน ๓๕ ปี ได้อย่างไรและมีอภิสิทธิ์อะไร 

 พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เหตุการณ์อดีตทหารหญิงถูกท าร้ายร่างกาย ระเบียบ ค าสั่ง กฎหรือหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องในการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการช่วยราชการ การลงโทษทางวินัย การบรรจุพลเรือนเข้ารับราชการ

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม  

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 

ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 



๒ 
 

ยึดถือตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ หากมีความจ าเป็นต้องรับสมัครบุคคลที่มีอายุเกิน ๓๕ ปี ต้องแสดง 
เหตุผลความจ าเป็นเป็นราย ๆ กรณีปัญหาดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีค าสั่ง
เร่งด่วนตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้เสียหาย มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง 
เพ่ือลงโทษทางวินัย แจ้งความด าเนินคดีกับผู้ต้องหาในฐานความผิดค้ามนุษย์และท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุ 
ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการไปตามกฎหมาย โดยไม่มีการปกป้อง 
ช่วยเหลือผู้กระท าผิดแต่อย่างใด 

 ๒. กระทู้ถาม ของ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง  
พรรคประชาธิปัตย์ 
 ประเด็นค าถาม คือ ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติแล้วหรือยัง ถ้าเป็นแล้วมีโครงสร้างการ
บริหารจัดการในเชิงบูรณาการกับทุกกระทรวง หน่วยงานจากส่วนกลางหรือไม่ ต้องบูรณาการทั้งผู้เสพยาและ
ผู้ป่วยจิตเวช มีโครงสร้างในการบริหารจัดการระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นหรือไม ่อย่างไร 

 พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ก าหนดให้ เป็นวาระแห่งชาติ 
เป็นนโยบายเร่งด่วน ก าหนดนโยบายลดผู้เสพยารายใหม่ ใช้ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบูรณาการท างานร่วมกัน บูรณาการแผนและงบประมาณ ท าลายเครือข่ายการค้าและขยายผลไปสู่
นายทุน ยึดอายัดทรัพย์สิน ตัดท่อน้ าเลี้ยงกระบวนการยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ 
ปรับเป็นมิติใหม่ให้การแก้ปัญหายาเสพติดมีความสมดุลระหว่างการปราบปรามและการบ าบัดรักษาเพ่ือแก้ไข
ปัญหานักโทษล้นเรือนจ า น ายาเสพติดไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สร้างภูมิคุ้มกันให้คนตระหนักถึงภัยยาเสพติด 
เพ่ือให้การแก้ปัญหายั่งยืน น าผู้เสพกลับสู่สังคมประกอบอาชีพได้โดยสุจริตต่อไป 

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคเพ่ือไทย 
 ประเด็นค าถาม คือ ในบางพ้ืนที่ของกรมทางหลวงชนบทที่โอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และไม่มีงบประมาณดูแลบ ารุงรักษา กรมทางหลวงชนบทจะรับโอนกลับมาและแก้ไขได้หรือไม่ และปัญหา
อุทกภัยน้ าท่วมข้าวชาวนา รัฐบาลมีนโยบายจะชดเชยความเสียหายเรื่องภาคเกษตรอย่างไร และเรื่องการศึกษา
อีไอเอ (EIA) เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเป็นระบบได้หรือไม่ 

 นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เรื่องถนนเสียหายของกรมทางหลวงชนบท ครม. ได้อนุมัติงบกลางให้แก้ปัญหา 
ประจ าทุกปี โดยให้ท้องถิ่นซ่อมบ ารุงถนนทีไ่ด้รับความเสียหายจากอุทกภัย หากเกินขีดความสามารถของ อบจ. 
หรือท้องถิ่น รัฐบาลพยายามจัดงบกลางให้ เรื่องการถ่ายโอนภารกิจเมื่อไม่มีกฎหมายให้ถ่ายโอนคืนไม่สามารถ
กระท าได้ การแก้ไขปรับปรุงระเบียบของกรมบัญชีกลาง มีการปรับปรุงระเบียบ การฟ้ืนฟูเยียวยา นโยบายการ
ประกันรายได้ การมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิต การลงพ้ืนที่ดูแลเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยดูแลความปลอดภัย  
เป็นการชดเชยให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยกระท าโดยรวดเร็ว ปัญหาโครงการของรัฐโครงการขนาดใหญ่  
โครงการที่ต้องท าอีไออี (EIA) อีเอชไอเอ (EHIA) และปัญหาการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ 



๓ 
 

 กระทู้ถามท่ัวไป 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป 
ตามล าดับ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายจารึก  ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท  
เรื่อง ปัญหาช้างป่าท าร้ายพ่ีน้องประชาชนเสียชีวิต (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔  
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ 
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน  ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลการปรับลดวงเงินที่จะกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  
ปี ๒๕๖๔ 
 พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม ขอทราบผลการปรับลดวงเงินที่จะกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ 
และขอทราบเหตุผลที่กระทรวงการคลังมิได้จัดการพิจารณาปรับลดวงเงินกู้ลงตามวรรคหนึ่งตรงตามความจ าเป็น 
และเหมาะสมและถือว่าเป็นการผิดวินัยการเงินการคลังหรือไม่ 

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ หลักการตามมาตรา ๕๕ เป็นการวางกรอบวินัยในการกู้เงินเพ่ือชดเชย 
การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล หลักการคือหากรายจ่ายของรัฐบาลลดลงให้พิจารณาลดวงเงินกู้เพ่ือชดเชย
การขาดดุลงบประมาณได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายจึงไม่สามารถปรับลด
วงเงินกู้ขาดดุล ตามนัยมาตรา ๕๕ วรรคสองได้ สถานการณ์ปี ๒๕๖๔ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-๑๙ 
การจัดเก็บรายได้ต่ ากว่าประมาณการท าให้การขาดดุลมากกว่าที่ก าหนดไว้ รัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินการกู้เงิน
เพ่ือให้รองรับกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้เต็มตามกรอบวงเงินที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๑ จึงไม่ได้มีการปฏิบัติ 
ผิดข้อบังคับในข้อกฎหมาย และประเด็นเรื่องของบล็อกเชน (Blockchain) 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าลาย อันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม   
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานยังเห็นความส าคัญของ
โครงการนี้อยู่หรือไม่ และแผนงานหลังจากนี้จะด าเนินการตั้งงบประมาณเพ่ือก่อสร้างเขื่อนน้ าลายอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริเมื่อไร และจะเสร็จเมื่อไร 

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ล าดับที่มาของโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
เรื่องความยาวของเขื่อน เรื่องงบประมาณการก่อสร้างและการเวนคืนสันเขื่อน การจัดจ้าง แผนงานการก่อสร้าง  



๔ 
 

และระยะเวลาในการก่อสร้าง ความคืบหน้าการอนุมัติเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีการศึกษา เงื่อนไขเรื่องการเวนคืนที่
จะท าให้โครงการเราล่าช้า การเจรจาเรื่องการเวนคืนกับประชาชนในพ้ืนที่ การจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่ครอบครอง 
เพาะปลูกท าการเกษตรในที่ดิน วัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการอ่างเก็บน้ าเพ่ือป้องกันการเกิดอุทกภัย 

 ๔. กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างจุดกลับรถและไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข ๒๔  
สายโชคชัย – เดชอุดม จ านวน ๔ จุด เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและติดตามการก่อสร้าง
ถนนสาย ๒๒๑ ศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหารเป็น ๔ ช่องทางจราจรเต็มสาย 
 นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ประเด็นค าถาม คือ อยากขอให้เร่งรัดในการก่อสร้างให้เต็มสายทุกจุด รวมทั้งไฟส่องสว่าง  
และจุดกลับรถที่เหมาะสม การด าเนินการการออกแบบมีความคืบหน้าเป็นอย่างไร 

 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ตอบ  
โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ต่อ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ปัญหาพ้ืนที่จุดกลับรถทางหลวงหมายเลข ๒๔ ส่งผลต่อการจราจรติดขัด
หรือท าให้เกิดอุบัติเหตุ กรมทางหลวงได้รับเรื่องร้องเรียน รวบรวมและมีแผนท าจุดกลับรถเพ่ิมอยู่ในแผน
งบประมาณปี ๒๕๖๗ ผ่านขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ส ารวจออกแบบ ท าจุดกลับรถพร้อมกับไฟส่องสว่าง 
ในคราวเดียวกัน ปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างที่ยังมีไม่ครบในหลายจุดจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีหน้าทั้งหมด 
และการสร้างถนนสาย ๒๒๑ อยู่ในขั้นตอนด าเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ และบางช่วงบางเส้นทาง 
กรมทางหลวงได้บรรจุไว้ในแผน ๕ ปี จะจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้น และเรื่องทางเลี่ยงเมืองกันทรลักษ์ 

 ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๖–๑๑.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย  โพธิ์สุ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ด าเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการผูกขาดอาชญาบัตรส ารวจแร่ในพื้นที่ภาคใต้ 
 นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
  ประเด็นค าถาม คือ กระทรวงอุตสาหกรรมจะปล่อยให้กรณีผูกขาดอาชญาบัตรส ารวจแร่ที่เกิดข้ึน
ในพ้ืนที่ภาคใต้ด าเนินต่อไปหรือไม่ อย่างไร 

 นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เรื่องการอนุญาตให้ท าเหมือง การพิจารณาตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือการร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่ การส ารวจแร่เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางด้านทรัพยากรแร่  
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ อาชญาบัตรส ารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาด
ส ารวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ การยื่นค าขออาชญาบัตร ปัจจุบันในพ้ืนที่ภาคใต้มีอาชญาบัตรที่ได้รับอนุญาต
และมีอายุรวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๔ แปลง ไม่ได้เป็นการผูกขาดพราะมีระยะเวลาสั้นมาก กระทรวงอุตสาหกรรม
ให้ความส าคัญแหล่งโบราณสถานและการอนุรักษไ์ว้ รวมถึงการช่วยเหลือทางภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน 



๕ 
 

 ๒. กระทู้ถาม ของ พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล จ านวน ๒ เรื่อง คือ 

 ๑) เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๕ ด้านกระบวนการยุติธรรม  
ในแผนปฏิรูปประเทศ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิรูปดังกล่าว
ครบถ้วนอย่างไร และได้รับระบบและอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกสถานีแล้วหรือไม่ ภายใต้กรอบ
งบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณใด และเป็นจ านวนเงินเท่าไร เรื่องการติดตามประเมินผล 
ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา หรือจ าเลยตามตัวชี้วัดที่ ๑ อย่างไร 

 นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การด าเนินการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ การอ านวยความยุติธรรม 
ความโปร่งใสในการสืบสวนสอบสวนคดี ได้แก่ การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวน 
คดีอาญา การจัดหาอุปกรณ์ที่สร้างความโปร่งใสให้เพียงพอกับทุกสถานีต ารวจทั่วประเทศ ด าเนินการครบถ้วน
ตามเป้าหมายย่อยที่ ๑ พัฒนาระบบการท างานที่ใช้เทคโนโลยี และประกาศให้สาธารณชนทราบกิจกรรมปฏิรูป
ที่ ๕ ด้านกระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อย มีการจัดแจกคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้กับผู้เสียหาย พยาน 
ผู้ต้องหา จ าเลย ส่งแบบความพึงพอใจกลับมาที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ต้องท ารายงานเรื่อง
ความพึงพอใจเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หน่วยงานน าข้อมูลทั้ง ๒ ส่วน รวบรวมเป็นสถิติของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์เป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ 

 ๒) เรื่อง ขอทราบผลในการพลิกโฉมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียวของรัฐบาล  ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

 ๓. กระทู้ถาม ของ นายนริศ  ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์  
เรื่อง ขอให้ด าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕   
ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ 
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพ่ือไทย  
เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าและการสนับสนุนการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จังหวัดเลย 

 ๕. กระทู้ถาม ของ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ  
พรรคเพ่ือไทย เรื่อง การสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ข้ามทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ 
สายศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหาร 



๖ 
 

 กระทู้ถามในล าดับที่ ๔ และ ๕ ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบ กระทู้ถามทั้ง ๒ กระทู้ดังกล่าวไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

 
 

 เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม 
พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
พืชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษา
ที่ประชุมเพ่ือขอให้น าระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมา
พิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  

 
 

 ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 ครั้งที่ ๓ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้งดังกล่าว 

 
 

 ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ คือ 
ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน แทนต าแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสมศักดิ์  คุณเงิน เป็นกรรมาธิการ แทน นางสาววทันยา  บุนนาค 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  



๗ 
 

 จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอให้น าเรื่องรับทราบ (ร่าง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ 
 ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นายดนุชา  พิชยนันท์ 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายวิชญายุทธ  บุญชิต  นายเอนก  มีมงคล  นางธิดา  
พัทธธรรม  และนายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ และนายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล ผู้แทนจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ 
 ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตอบชี้แจง
เกี่ยวกับกระบวนการในการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ การศึกษา Global Mega Trend แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เรื่องสังคมผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม  ความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ โอกาสและ 
ความเสี่ยงในช่วง ๕ ปีข้างหน้า การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มาประกอบการพิจารณาจัดท าแผน
ดังกล่าว และการจัดท ากรอบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ๑๓ หมุดหมาย ด าเนินการให้เป็นรูปธรรมในช่วง  
๕ ปีข้างหน้า มีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ ๑๓ คณะ น าเสนอ
ร่างแผนให้แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการระบุ
เป้าหมายระยะยาวพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายระยะยาวที่ก าหนดไว้ เป็นประเทศที่มีความเจริญ มีความม่ันคง 
มั่งค่ัง และเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  

 
 

 ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่ง นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้เสนอด้วยวาจา เพ่ือให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๑) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก ๗ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ 
 ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ
จากการกระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ซึ่ง นายวีระกร  ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๒๖) 
 ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ หนี้นอกระบบ ซึ่ง รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๕๔) 
 ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่ง นายนริศ  ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ญัตติด่วน 



๘ 
 

จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๗๓) 
 ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและ
แนวทางการแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่ง นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๗๖) 
 ๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ
จากการกระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่และหนี้นอกระบบ ซึ่ง นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐๔) 
 ๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒๑) 
 ๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่ง 
นายปดิพัทธ์  สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ) 
 ผู้เสนอญัตติทั้ง ๘ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ทีละฉบับ ตามล าดับ โดยมีเหตุผลท านองเดียวกันว่า 
“ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่จ าเป็นต้องใช้เงิน สาเหตุเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจ และการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙ ท าให้ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายการด ารงชีวิตประจ าวัน  
ทั้งยังเป็นบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารของรัฐที่ให้กู้โดยมีดอกเบี้ยที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องไป 
กู้หนี้นายทุนนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายก าหนด มีการทวงหนี้ที่โหดร้าย ข่มเหง ข่มขู่  
ท าร้ายร่างกายและท าให้เสียชีวิต ซ้ าร้ายนายทุนบางกลุ่มกลับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหาหนี้นอกระบบ  
แชร์นอกระบบของประชาชนเหล่านี้ สภาควรช่วยกันระดมความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเสนอ
แนวทางท าให้ถูกต้องตามกฎหมายท าให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ และจัดการกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลประโยชน์กับเรื่องเงินนอกระบบ ส่งให้คณะกรรมาธิการสามัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
หนี้สินแห่งชาติ เพ่ือให้รัฐบาลรับไปด าเนินการอย่างจริงจังต่อไป” 
 สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับความจ าเป็น 
และสาเหตุแห่งการเป็นหนี้ เกิดจากราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ า นโยบายทวงคืนผืนป่า ปัญหาเรื่องแรงงาน
และการไม่มีงานท า เกิดการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบ ความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจท าให้
ประชาชนเป็นหนี้สิน รัฐบาลใช้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารออมสินไม่สัมฤทธิ์ผล  
ไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ การกู้เพ่ือลงทุนเพ่ือประกอบวิชาชีพ การกู้เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน ค่ารักษา 
พยาบาล การใช้หนี้เก่า การเป็นหนี้กู้ยืมและหนี้จากการค้ าประกัน ความเสียหายที่เกิดจากหนี้ระบบ การปล่อย
เงินกู้โดยระบบไฟแนนซ์ (Finance) ปัญหาการทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ การเสนอแนวทาง
ให้มีกองทุนเศรษฐกิจชุมชน โครงการเงินทุนหมุนเวียนแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ



๙ 
 

ผ่านสถาบันการเงินคือธนาคารออมสินกับธนาคารเพ่ือการเกษตร การน าเงินภาษีบริหารจัดการและจัดระบบ 
รัฐสวัสดิการให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีความม่ันคงสร้างอาชีพเพ่ือดูแลครอบครัว 
 จากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไป 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๑๓ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 


